



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ ไทยรัฐ แนวหน้า BANGKOK POST naewna.com mgronline.com dailynews.co.th  posttoday.com</p>	<p><b>กัญชาทางการแพทย์</b></p> <p>- เสนอข่าว นพ.วิฑูรย์ ตำนานวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า ขณะนี้ อภ.ได้สกัดน้ำมันกัญชาเกรดทางการแพทย์สำเร็จแล้ว เตรียมจะมอบให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. พร้อมกับเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 7 ส.ค. 62 โดยล็อตแรกที่ทำออกมามีอยู่ 3 สูตร คือ สูตรที่มีสารที่เอชซีสูง จำนวน 4,500 ขวด สูตรสารซีบีดีสูง และเข้มข้น 500 ขวด และสูตรที่มีอัตราส่วนสารซีบีดีและที่เอชซี 1 ต่อ 1 อีกจำนวน 1,500 ขวด รวมแล้ว 6,500 ขวด ซึ่งล็อตแรกจะมีการส่งมอบให้กับกรมการแพทย์ เพื่อนำไปให้กับผู้ป่วยที่ลงทะเบียนตามระบบ</p> <p>สำหรับน้ำมันกัญชาที่องค์การเภสัชกรรมผลิตนั้น เป็นเกรดทางการแพทย์ เทียบเท่ามาตรฐานโลก สกัดด้วยเอทานอลระดับสูง และใช้อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส จึงทำให้น้ำมันกัญชาที่ออกมานั้นมีความใส ไม่มีตะกอน ไม่มีคลอโรฟิลล์สำหรับ ล็อตที่ 2 นั้น จะเตรียมดำเนินการต่อเลย โดยจะสามารถปลูกกัญชาได้ภายใน 1-2 เดือนนี้ ส่วนผลการลงทะเบียนนั้น สรุปยอดวันแรก 2 ส.ค. มีผู้ลงทะเบียนออนไลน์ 428 ราย เดินทางมาลงทะเบียนด้วยตัวเอง 9 ราย และโทรศัพท์มาปรึกษา 62 ราย</p> <p>- เสนอข่าว โลกโซเซียลแชร์ภาพนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ฝ่ารถติดในกทม.ไปร่วมสัมมนาเรื่อง“มุมมองหลากหลายมิติของการกำหนดทิศทางการกัญชาทางการแพทย์” ที่โรงแรม อีสติน แกรนด์ ย่านสาทร ที่ขึ้นชื่อเรื่องสภาพการจราจรคับคั่ง โดยนายอนุทิน เดินเท้าถือเสื้อสุทแทนการนั่งรถเพื่อให้ทันการประชุมนัดสำคัญ แล้วก็ถึงตามเวลานัดหมาย งานนี้ลงรถที่ฟอรัม รองนายกฯ และรมว.สธ. แต่ไม่มีทีมงานที่งานแน่นอน</p>
<p>เดลินิวส์ ไทยรัฐ thaipbs.or.th</p>	<p><b>ร้อง รพ.ขาดแคลนยา</b></p> <p>- เสนอข่าว ผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดัน ในอ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ เข้าให้ข้อมูลต่อนายคงเดช เจิดสถิตสมาชิกสภาจังหวัดกาฬสินธุ์ เขตอำเภอกมลาไสย เพื่อติดตามการปัญหาที่ รพ.กมลาไสยขาดแคลนยา ซึ่งทางโรงพยาบาลออกมายืนยันว่า ที่ผ่านมามีขาดยาจากกลุ่มโรคเรื้อรังจริง แต่ได้ยืมจากโรงพยาบาลใกล้เคียงมาจัดให้ผู้ป่วย และไม่เคยปล่อยให้ผู้ป่วยขาดยา</p> <p>ทางด้านผู้ป่วยรายหนึ่งกล่าวว่า ที่ผ่านมามีเวลาไปรับยาที่โรงพยาบาลแต่ได้ยาไม่ครบ โรงพยาบาลนัดไปรับยาเดือนละหลายครั้ง เพราะบอกว่าต้องไปยืมยาจากโรงพยาบาลอื่น ยาที่ได้มามีจำนวนน้อย เมื่อรับประทานยาหมดแล้ว ก็ต้องยืมเพื่อนบ้านที่ป่วยโรคเดียวกันมารับประทานก่อน เพื่อไม่ให้อาการกำเริบ</p> <p>ด้านสมาชิกสภาจังหวัดกาฬสินธุ์ ระบุว่า เตรียมยื่นหนังสือร้องเรียนต่อรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน หลังพบว่า ปัญหาขาดแคลนยาในกลุ่มโรคเรื้อรังของโรงพยาบาลกมลาไสย เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายปี 2561 เนื่องจากโรงพยาบาลถูกตรวจสอบจัดซื้อยาที่อาจไม่ถูกต้องตามระเบียบ มีการอายัดเอกสารการจัดซื้อกว่า 100 ฉบับ แต่กระบวนการตรวจสอบที่ล่าช้าทำให้ ส่งผลต่อการจัดซื้อยาที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติ</p>
<p>matichonweekly.com</p>	<p><b>เตรียมความพร้อม รพ.รับสถานการณ์ฉุกเฉิน</b></p> <p>- เสนอข่าว นพ.สุชุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ.กล่าวว่า รมว.สธ. และ รมช.สธ. มีความห่วงใยความปลอดภัยของประชาชน ได้สั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น โดยให้โรงพยาบาลในสังกัดเตรียมบุคลากรทางการแพทย์ ยา เวชภัณฑ์ต่าง ๆ คลังเลือด ทีมปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินและรถพยาบาลฉุกเฉิน เพื่อให้การดูแลประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข มีระบบการประสานการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนอย่างไร้รอยต่อ เพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลรักษาอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ได้กำชับให้เข้มข้นมาตรการความปลอดภัยในโรงพยาบาล จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง ตรวจสอบกล้องวงจรปิดให้พร้อมใช้งาน โดยเฉพาะจุดเสี่ยง เช่น บริเวณโถงทางเดิน ทางเข้า-ออกโรงพยาบาลในหอผู้ป่วยทุกแผนก และให้เจ้าหน้าที่ช่วยสังเกตสิ่งผิดปกติ ดูแลความปลอดภัยประชาชนผู้บริการ ทั้งนี้ หากประชาชนได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน โทรแจ้งสายด่วน 1669</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์	<p><b>มอบเครื่องทดสอบเครื่องวัดความดัน</b></p> <p>- เสนอสถู๊ปข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รมว.สธ.เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตสำหรับประชาชน (BP Sure) ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขทั้ง 13 เขต ภายใต้ "โครงการเครื่องวัดความดันโลหิตปลอดภัยคนไทยสุขภาพดี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" เพื่อให้ประชาชน อสม. ในพื้นที่สามารถนำเครื่องวัดความดันโลหิตของตนเองมาทดสอบคุณภาพได้ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน โดยมี นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัด สธ. นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทย์ฯ นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรม สบส. และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว</p>
มติชน	<p><b>ป้องกันโรคไข้มาลาเรียในทหาร</b></p> <p>- เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมคณะ เข้าพบ พล.ท.ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 ที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก เพื่อร่วมหารือแนวทางป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรียในกลุ่มทหาร เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่า สถานการณ์โรคไข้มาลาเรียในกลุ่มทหารยังคงมีรายงานต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดชายแดน เช่น ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยะลา และตาก เป็นต้น รวมถึงการเคลื่อนย้ายกำลัง พลเปลี่ยนผลัดทั้งในและนอกประเทศ เข้าไปในแหล่งแพร่เชื้อมาลาเรีย อาจส่งผลกระทบต่อการแพร่กระจายและนำเชื้อไปพื้นที่อื่นๆ ได้เช่นกัน</p>
มติชน	<p><b>แพทย์เตือนระวังฟ้าผ่า</b></p> <p>- เสนอข่าว นพ.อัษฎพงศ์ รวยอาจิณ รองอธิบดีและโฆษกกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่าจากรายงานกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า ช่วงนี้ในหลายพื้นที่ของประเทศไทย จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ขอให้ประชาชนระมัดระวังฟ้าผ่า พร้อมแนะนำการป้องกันอันตรายจากการถูกฟ้าผ่า ดังนี้ 1.ห้ามอยู่ใกล้หรือใช้อุปกรณ์ที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า เช่น เครื่องมือการเกษตร 2.ควรหลบในอาคารที่ติดตั้งสายล่อฟ้า และไม่ควรใช้โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ วิทยุ หรืออยู่ใกล้ประตูหน้าต่างที่มีส่วนประกอบเป็นโลหะในขณะฟ้าร้อง ฟ้าผ่า 3.หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด และ 4.กรณีอยู่ในรถควรปิดกระจกทุกบาน หากฟ้าผ่าลงรถควรตั้งสติ ไม่ควรออกจากรถโดยเด็ดขาด เพราะกระแสไฟฟ้าที่ไหลตามผิวโลหะของตัวถังรถจะไหลลงสู่พื้นดิน</p> <p>สำหรับการช่วยเหลือผู้ถูกฟ้าผ่าและผู้ประสบอุบัติเหตุ ต้องประเมินสถานการณ์ความปลอดภัยของที่เกิดเหตุ และโทรขอความช่วยเหลือจากศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422</p>
ประชาชาติธุรกิจ	<p><b>แนวทางลดอาการชักกั้วในเด็ก</b></p> <p>- เสนอข่าว นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ความกลัวของเด็กพบได้ตามธรรมชาติ ในช่วงวัย 3-5 ปี สาเหตุหลัก คือ มีแบบอย่างของคนชักกั้ว มีความวิตกกังวล และถูกข่มขู่ ถูกหลอก ทำให้ตกใจกลัวอยู่บ่อยๆ หรือมีประสบการณ์ที่ทำให้ตกใจอย่างรุนแรงมาก่อน เช่น ถูกทิ้งให้อยู่คนเดียว ถูกตี ถูกดูว่าอย่างรุนแรง ขาดคน ประคับประคอง ขาดการฝึกฝนทักษะ ทำให้ขาดความมั่นใจ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่ได้</p> <p>ผศ.พิเศษ พญ.ปราณี เมืองน้อย จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี แนะนำแนวทางแก้ไขวิธีการแก้ไขเพื่อปรับพฤติกรรม คือ ลดท่าข่มขู่ การหลอกทุกรูปแบบ เพราะจะเป็นการเพิ่มความวิตกกังวลและความกลัวให้แก่เด็กโดยไม่จำเป็น ควรแสดงท่าที่อบอุ่น ปลอดภัย เข้าใจความรู้สึกของเด็ก บอกความจริงที่เกิดขึ้น และเบี่ยงเบน ความสนใจไปยังสิ่งอื่น ทำซ้ำๆ สม่ำเสมอ เพิ่มทักษะในการช่วยเหลือตนเอง การตัดสินใจ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นบ่อยๆ จะส่งผลให้เด็กมีความมั่นใจในตัวเอง ฝึกให้เผชิญกับสิ่งที่น่ากลัวทีละน้อย จนเด็กสามารถเผชิญหน้ากับสิ่งที่กลัวได้ แต่ถ้าลองแล้วยังไม่ได้ผล ควรพาเด็กไปพบแพทย์เพื่อทำการบำบัดรักษาต่อไป</p>
Facebook เพจรู้ทันภัย เครื่องสำอาง อาหาร และยา	<p><b>บุกจับคลินิกเถื่อน</b></p> <p>- เสนอข่าว กรม สบส.และ สสจ.ปทุมธานีได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่ามีบุคคลที่ไม่ใช่แพทย์แต่มาทำการรักษาประชาชนอยู่ที่คลินิกเวชกรรม บริเวณ ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี จึงได้ประสานมายัง กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ปคบ. เจ้าหน้าที่กรม สบส. และเจ้าหน้าที่ สสจ.ปทุมธานี จึงนำหมายเข้าตรวจค้น บางกอก 9 คลินิกเวชกรรม ตั้งอยู่เลขที่ 52/042 หมู่ 7 ถ.เอกทกษิณ ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี พบผู้ต้องหาทำล้งให้การรักษาประชาชนทั่วไป ตรวจสอบแล้วผู้ต้องหาไม่ใช่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>แพทย์ ซึ่งผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าตนเองไม่ใช่แพทย์จริง ซึ่งเป็นความผิด ดังนี้ 1.ขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต 2.ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต 3.ขายยาเสื่อมคุณภาพ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ตรวจยึดยาของกลางพร้อมนำตัวผู้ต้องหาส่งร้อยเวรสอบสวน กก.4 บก.ปคบ.เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป</p>
ไทยรัฐ	<p><b>ผู้ป่วยจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช</b></p> <p>- เสนอข่าว ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช.กล่าวว่า จากการรวบรวมข้อมูลการเข้ารับบริการบริการของผู้ป่วยบัตรทอง ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.61 -17 ก.ค.62 พบรายงานผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาโดยมีสาเหตุจากการได้รับสารเคมีกำจัดศัตรูพืช จำนวน 3,067 ราย เสียชีวิต 407 ราย เบิกจ่ายค่ารักษา 14.64 ล้านบาท จากข้อมูลนี้แยกผู้ป่วยตามประเภทของสารเคมีที่ได้รับ ดังนี้ 1.ยาฆ่าแมลงกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตและคาร์บาเมต (organophosphate and carbamates insecticides) จำนวน 705 ราย เสียชีวิต 58 ราย เบิกจ่ายค่ารักษา 4.27 ล้านบาท 2.ยาฆ่าหญ้าและยาฆ่าเชื้อรา (Herbicides and fungicides) จำนวน 1,337 ราย เสียชีวิต 336 ราย เบิกจ่ายค่ารักษา 6.79 ล้านบาท 3. สารเคมีทางการเกษตรประเภทอื่นๆ จำนวน 1,025 ราย เสียชีวิต 13 ราย เบิกจ่ายค่ารักษา 3.57 ล้านบาท ทั้งนี้เมื่อดูข้อมูลโดยแยกรายเขต บริการ 13 เขต พบว่า เขตเชียงใหม่มีผู้ป่วยเข้ารับบริการมากที่สุด จำนวน 506 ราย รองลงมา เขตราชบุรี จำนวน 390 ราย เขตนครสวรรค์ จำนวน 340 ราย และนครราชสีมา จำนวน 338 ราย เป็นต้น</p> <p>นอกจากนี้ มีประชาชนจำนวนมากที่เข้ารับการรักษา โดยมีสาเหตุจากการได้รับสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ปี 2559 มีผู้ป่วยจำนวน 4,876 ราย เสียชีวิต 606 ราย เบิกจ่ายค่ารักษา 22.19 ล้านบาท ปี 2560 มีผู้ป่วย 4,916 ราย เสียชีวิต 579 ราย เบิกจ่ายค่ารักษา 21.85 ล้านบาท และในปี 2561 มีผู้ป่วย 4,736 ราย เสียชีวิต 601 ราย เบิกจ่ายค่ารักษา 21.78 ล้านบาท ซึ่งหากรวมจำนวนผู้เสียชีวิตที่มีสาเหตุจากการได้รับสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในช่วง 4 ปี ตั้งแต่ปี 2559-2562 มีจำนวนถึง 2,193 ราย รวมถึงงบประมาณค่ารักษาพยาบาลกว่า 20 ล้านบาทต่อปี ไม่รวมผู้ป่วยในสิทธิรักษาพยาบาลอื่นๆ สะท้อนให้เห็นผลกระทบของการใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชที่เกิดขึ้น โดยถือเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ นอกจากนี้ยังมีความสูญเสียจากการเสียโอกาสการทำงานของเกษตรกรที่ต้องเข้ารับการรักษาตัว ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนเป็นกำลังหลักของครอบครัว และผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนที่ตามมาในอนาคต</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์ นายชาวบ้าน	<p><b>ความล่าช้าของแพทย์สภา</b></p> <p>- เสนอบทความ จากกรณีที่มีหญิงคนหนึ่งยื่นร้องเรียนต่อแพทย์สภา เพื่อให้สอบสวนลงโทษแพทย์นายหนึ่งกรณีที่ถูกฟ้องได้เข้ารับการรักษาผ่าตัดเสริมหน้าอกและมีอาการเจ็บหน้าอก ทางแพทย์สภาได้ดำเนินการสอบสวนนายแพทย์ผู้นั้น และให้ผู้เสียหายไปตรวจร่างกาย เสร็จแล้วก็เงียบ พอมีหนังสือไปทวงถามก็ได้รับคำตอบว่า "การสอบสวนยังไม่แล้วเสร็จ" เมื่อเห็นว่านับแต่วันยื่นคำร้อง จนถึงวันฟ้องศาลปกครองเป็นเวลา 3 ปีครึ่ง การพิจารณายังไม่แล้วเสร็จ โดยไม่ปรากฏว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคใด จึงขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งให้แพทย์สภาพิจารณาวินิจฉัยคำร้อง ภายในเวลาที่ศาลกำหนดและขอให้แพทย์สภาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วย</p> <p>ทางด้านศาลปกครองสูงสุด ได้มีคำพิพากษาที่ อ.210/2560 วินิจฉัยว่า แม้ว่า พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 และข้อบังคับแพทย์สภาว่าด้วยกระบวนการวิธีพิจารณาคดีด้านจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2540 จะมีได้กำหนดระยะเวลาในการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน ฯลฯ ไว้ว่าจะต้องดำเนินการให้เสร็จ ภายในระยะเวลาการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน ฯลฯ ไว้ว่าจะต้องดำเนินการให้เสร็จ ภายในระยะเวลาเท่าใดก็ตามแต่ดำเนินการพิจารณาเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จ ภายในเวลาอันสมควร</p> <p>เมื่อเปรียบเทียบในเรื่องการันระยะเวลาในการสอบวินัยของตำรวจ หรือข้าราชการพลเรือนให้เสร็จ ภายในระยะเวลา 180-270 วัน และต้องแจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน ภายในระยะเวลาอันสมควรตามรัฐธรรมนูญความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีได้รับเป็นการทำลายเม็ดเงินตามมาตรา 420 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พิพากษาให้แพทย์สภาชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ร้องเป็นเงิน 3 หมื่นบาท</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ x-rayสุขภาพ	<p><b>ขอนแก่นจัดระบบ Stroke fast track</b></p> <p>- เสนอข่าว จากกรณี "ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง" ในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ทาง รพ.ขอนแก่นจึงได้มีการเซตระบบ "Stroke fast track" หรือช่องทางด่วนพิเศษสำหรับการรักษาผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมอง ให้ได้รับการรักษา อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องไปผ่านระบบการดูแลในห้องฉุกเฉินตามระบบปกติ</p>

